

บทที่ ๔

การพิจารณาเพื่อนำไปใช้งาน

๔.๑ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

แนวทางการขยายบ้านปูนขาว ปูนซีเมนต์ จะมีประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของทรายชายฝั่งทะเลอีกตาม การที่จะนำวัสดุผสมของทรายชายฝั่งทะเลเหล่านี้มาใช้ในงานถนนหรืองานก่อสร้างอื่น ๆ ตามหลักในการปรับปรุงคุณภาพทางวิศวกรรมของวัสดุผสมก็จะต้องมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโดยเปรียบเทียบกับหินคลุก ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้เป็นพื้นทางโดยทั่วไปในปัจจุบัน การเปรียบเทียบจะเน้นหนักไปทางค่าวัสดุและค่าขนส่ง ส่วนผสมซึ่งจะให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมใกล้เคียงกับหินคลุกที่จะนำมาเปรียบเทียบกับหินคลุก โดยที่ วัสดุผสม S - 4E , S - 3L-2E และ S - 4C -2E

รายการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายคิดตามราคาค่าวัสดุและค่าขนส่งที่จังหวัดสงขลา ในภาคใต้ของประเทศไทย เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๐

ราคาค่าวัสดุและค่าขนส่ง

๑. ทราย			
ค่าชักค้น	=	๓.๘๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง, ระยะทางประมาณ ๒๐ ก.ม.	=	๑๖.๒๕	"
ความหนาแน่นเฉลี่ยของทราย	=	๑.๓	ตัน/ลบ.ม.
ราคาทราย	$\frac{๓.๘๐ + ๑๖.๒๕}{๑.๓}$	=	๑๘.๑๕ บาท/ตัน



ราคาวัสดุผสมแต่ละชนิด, บาท/ตัน

S - 4E

$$\text{ราคาทราย} = \frac{900}{904} \times 94.95 = 93.69 \text{ บาท/ตัน}$$

$$\text{ราคาขี้เถ้า} = \frac{4}{904} \times 3500 = 94.61 \text{ บาท/ตัน}$$

$$\text{ราคาวัสดุผสม S - 4E} = 94.23 \text{ บาท/ตัน}$$

S - 3L - 2E

$$\text{ราคาทราย} = \frac{900}{905} \times 94.95 = 93.48 \text{ บาท/ตัน}$$

$$\text{ราคาปูนขาว} = \frac{3}{905} \times 550 = 95.63 \text{ บาท/ตัน}$$

$$\text{ราคาขี้เถ้า} = \frac{2}{905} \times 3500 = 66.67 \text{ บาท/ตัน}$$

$$\text{ราคาวัสดุผสม S - 3L - 2E} = 85.82 \text{ บาท/ตัน}$$

S - 4C - 2E

$$\text{ราคาทราย} = \frac{900}{906} \times 94.95 = 93.35 \text{ บาท/ตัน}$$

$$\text{ราคาปูนซีเมนต์} = \frac{4}{906} \times 460 = 62.45 \text{ บาท/ตัน}$$

$$\text{ราคาขี้เถ้า} = \frac{2}{906} \times 3500 = 66.04 \text{ บาท/ตัน}$$

$$\text{ราคาวัสดุผสม S - 4C - 2E} = 99.84 \text{ บาท/ตัน}$$

จากการเปรียบเทียบวัสดุผสมทั้ง ๓ ชนิด กับหินคลุกในคาน้ำวัสดุและกำหนดเป็น บาท/ตัน จะเห็นได้ว่าราคาวัสดุผสม S - 3L - 2E และ S - 4C - 2E มีค่าสูงกว่าหินคลุกไม่มากนัก แต่วัสดุผสม S - 4E มีราคาสูงกว่าหินคลุกมากเนื่องจากวัสดุผสม S - 4E ใช้ปริมาณขี้เถ้าในวัสดุผสมมากกว่าวัสดุผสมชนิดอื่นและขี้เถ้ามีราคา บาท/ตัน สูงกว่าปูนขาวหรือปูนซีเมนต์มาก แต่อย่างไรก็ตามในการก่อสร้าง

ชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง เมื่อเปรียบเทียบปริมาณวัสดุที่ไอคอนที่ ๑ ตารางเมตร ที่มีความหนาเท่ากับ ปริมาณหินคลุกที่ใช้ในการก่อสร้างจะมากกว่าวัสดุผสมทั้ง ๓ ชนิด เนื่องจากหินคลุกที่บดแล้วมีความหนาแน่นมากกว่าวัสดุผสมทั้ง ๓ ชนิด และในด้านการวิธี การก่อสร้างแอมวาหินคลุกจะมีกรรมวิธีในการผสมง่ายกว่าจริง แต่การถมแต่ง และปาดผิวหน้าให้ไคระคัมรวมทั้งการบดอัดทำได้ยากกว่า สำหรับวัสดุผสม ๓ ชนิด ของทรายชายฝั่งทะเลแอมวากรรมวิธีในการผสมจะยุ่งยากกว่า แต่ราคาการก่อสร้างจะ ถูกกว่าในด้านการถมแต่งและปาดผิวหน้าให้ไคระคัมรวมทั้งการบดอัดด้วย และยัง ประหยัดค่าบำรุงรักษาถนนทำชั้นผิวทางและยังมีคุณสมบัติป้องกันน้ำซึมเข้าไปทำความ เสี่ยงภัยให้กับผิวทางใต้อีกด้วย

#### ๔.๒ วิธีการผสมวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

ทรายชายฝั่งทะเลเมื่อได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมแล้วอาจใช้เป็น วัสดุชั้นรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง สำหรับงานทางหรืองานสนามบิน หรือใช้เป็นวัสดุ ก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรมด้านอื่น ๆ การผสมวัสดุผสมเพื่อใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ สามารถทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

๑. Plant Mix วิธีการผสมแบบนี้เป็น การผสมวัสดุใน Central Mixing Plant ซึ่งเป็นโรงผสมขนาดใหญ่ การผสมทำเป็นขั้นตอนเหมือนกับการผสมในท้อง ทดลองซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ ๒.๔ วิธีการผสมแบบนี้สามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุ ผสมได้และมีลักษณะสม่ำเสมอ การขนส่งวัสดุต้องใช้ Dump Truck หรือรถบรรทุก แบบกะบะขนวัสดุหลังจากผสมแล้วจาก Mixing Plant ไปยังบริเวณที่จะก่อสร้าง วิธีการผสมแบบนี้มีข้อจำกัดความสามารถเนื่องจากช่วงเวลาที่ใช้ในการผสม การขนส่ง การก่อสร้าง สำหรับวัสดุผสมบางชนิดก่อนที่จะ Set ตัวมีไม่มากนัก ดังนั้นจึงอาจเป็น เหตุให้คุณสมบัติของวัสดุผสมมีคุณสมบัติไม่ได้ตามที่ต้องการ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือการ ศึกษาคิดถึงและการเคลื่อนย้ายโรงผสมมีวิธีการยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง

๒. Mixed -In-Place เป็นการผสมวัสดุที่บริเวณก่อสร้างซึ่งอาจทำได้  
๒ วิธี คือ

ก. Travel Mixing เป็นการผสมวัสดุโดยใช้ Travel Mixer หรือ  
เครื่องผสมแบบเคลื่อนที่โดยตัวเอง การผสมทำเป็นขั้นตอนเหมือนกับการผสมใน  
หัวข้อ ๒.๔ วิธีการผสมแบบที่โดยใช้ Motor Grader ช่วยเคลื่อนวัสดุที่กองการจะ  
ปรับปรุงคุณภาพให้กองเป็นแนวยาวแบบ Wind Row ในการผสมวัสดุใช้ Travel  
Mixer ผสม โดยการขับเคลื่อนไปตามแนวสันวัสดุที่กองแบบ Wind Row แดงพ่น  
สารที่จะใช้ในการผสมลงไปพร้อมกับการผสมวัสดุเหล่านั้น เมื่อ Travel Mixer  
เคลื่อนที่ผ่านไปจะปล่อยวัสดุที่ผสมแล้วกองเป็นแนว ไปตามทางที่เคลื่อนที่ผ่านไป ในการ  
ปูวัสดุที่ผสมแล้วโดยใช้ Motor Grader ช่วยเคลื่อนวัสดุผสมให้กระจายตามต้องการ

ข. Blade Mixing เป็นการผสมวัสดุโดยใช้ Motor Grader ในการผสม  
และการกระจายมะตอยนำโรดขนยาง (Distributor Truck) พ่นยางมะตอยหน้ากอง  
บนวัสดุที่กองการผสม แล้วใช้ Motor Grader ทำการผสมโดยเกลี่ยกลับไปมาหลาย ๆ  
ครั้ง จนกระทั่งวัสดุผสมเข้ากันได้ดี วิธีนี้ทำการก่อสร้างได้โดยใช้เครื่องจักรน้อยแต่การ  
ผสมวัสดุกับยางมะตอยนำทำได้ไม่ดีเหมือนกับ ๒ วิธี ดังกล่าวข้างต้น

๔.๓ วิธีการก่อสร้างสำหรับงานชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทางโดยใช้วิธีผสมแบบ

#### Blade Mixing

ในงานก่อสร้างชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง เพื่อผสมรวมกับยางมะตอยนำ  
ปูนขาว และปูนซีเมนต์ สำหรับวิธีการผสมแบบ Central Plant Mixing หรือ  
Travel Mixing เป็นการผสมตามขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุต่าง ๆ การผสมที่  
สอดคล้องกับแนวทางที่ปฏิบัติในท้องถิ่น แต่สำหรับวิธีการผสมโดยใช้ Blade  
Mixing นั้นจำเป็นต้องมีขั้นตอนการผสมและการบดอัดส่วนผสม เพื่อให้ได้วัสดุผสม  
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานชั้นรองพื้นทางหรือชั้นพื้นทาง วิธีการผสมชนิดนี้อาจ  
กระทำได้โดยมีจำเป็นต้องใช้เครื่องมือผสมเพิ่มเติมจากเครื่องมือการก่อสร้างที่จำเป็น

ทองโซอยู่แล้วโดยทั่วไปจึงอาจจะเป็นข้อได้เปรียบในงานก่อสร้างคานน้อยบางหลุมสมควร  
คังนั้นสำหรับวิธีนี้จึงขอเสนอแนะขั้นตอนในการก่อสร้างเครื่องมือที่จะใช้งาน เวลา  
ในการผสมคลอจันวิธีการบดอัดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. เกี่ยทรายลงบนพื้นคันทางในช่วงที่ต้องการก่อสร้าง ชั้นทรายที่เกี่ย  
ลงไปควรมีความหนาประมาณ ๑๐ ถึง ๑๕ ซม. สำหรับงานชั้นคันทางเพื่อให้เครื่อง-  
จักรทำการบดอัดได้ทั่วถึงตลอดความหนา

๒. ใส่น้ำดีคันทางไปบนชั้นทรายและใช้ Motor Grader เกี่ยกลบ  
ไปกลับมาเพื่อให้ทรายผสมกับน้ำ จนกระทั่งได้ปริมาณน้ำในทรายตามต้องการและทราย  
ผสมกับน้ำจนเข้ากันได้ดี

๓. ฉีดยางมะตอยลงไปตามปริมาณที่ต้องการที่อุณหภูมิ ๗๕ - ๑๓๐°F และ  
ใช้ Motor Grader ผสมกลับไปกลับมามาก ๆ ครั้ง เพื่อให้ยางมะตอยน้ำผสม  
เข้ากับทรายจนกระทั่งยางมะตอยน้ำกระจายไปโดยสม่ำเสมอ ถ้าปริมาณน้ำหลังการ  
ผสมยังสูงกว่าปริมาณน้ำในการบดอัดให้ใช้ Motor Grader เกี่ย เพื่อให้น้ำระเหย  
ไปจนกระทั่งได้ปริมาณน้ำที่ต้องการบดอัด แล้วใช้ Motor Grader ปรับแต่งผิวหน้าให้  
เรียบและไคระคัมตามต้องการ

๔. บดอัดครั้งแรกควรรอบคดล้อเหล็กขับเคลื่อนด้วยตัวเองชนิด ๒ ล้อ หรือ  
๓ ล้อ หนักประมาณ ๘ ตัน ๑ เที่ยว เพื่อให้วัสดุผสมมีความหนาแน่นพอสมควร จาก  
นั้นบดอัดต่อไปควรรอบคดล้อชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองหนักประมาณ ๑๐ ตัน บดอัด  
หลาย ๆ เที่ยวจนได้ความหนาแน่นตามต้องการ ซึ่งการบดอัดควรรอบคดล้อข้างจะทำให้  
วัสดุที่ไคร้บแรงอัดเกือบสม่ำเสมอตลอดความหนา การบดอัดครั้งสุดท้ายเพื่อปรับรอย  
ล้อของรถบดคดล้อขับเคลื่อนด้วยตัวเองชนิด ๒ ล้อ



๕. ภายหลังจากการบดอัดเรียบร้อยแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ ๑ - ๓ วัน เพื่อให้วัสดุผสม Set ทัว และได้รับการบ่มพอสมควร แล้วจึงทำการ Prime Coat เพื่อคลุมผิวหน้าและป้องกันน้ำซึมเข้าไป

๖. ยางมะตอยน้ำสามารถทำการก่อสร้างได้ในอุณหภูมิธรรมดาในงานก่อสร้างโดยทั่วไป และยังอาจทำการก่อสร้างในบริเวณภูมิประเทศที่มีฝนตกชุกได้คือกล้วย ซึ่งยางมะตอยชนิดอื่น ๆ ทำการก่อสร้างได้ลำบาก

๗. ในกรณีที่ทำการก่อสร้างวัสดุผสมของทราย ปูนขาว และยางมะตอยน้ำ หลังจากการก่อสร้างต่อจากหัวข้อที่ ๑ ให้เกลี่ยทรายไปอยู่คานใดคานหนึ่งบนถนนเป็นแนวยาว นำปูนขาวตามปริมาณที่ต้องการกองบนชั้นทราย แล้วใช้ Motor Grader ทำการผสมทรายกับปูนขาวให้เข้ากันได้ดี แล้วจึงทำการก่อสร้างตามหัวข้อที่ ๒ - ๕

๘. ในกรณีที่ทำการก่อสร้างวัสดุผสมของทราย ยางมะตอยน้ำและปูนซีเมนต์ ให้ทำตามหัวข้อ ๑ - ๓ จากนั้นให้ผสมปูนซีเมนต์ลงไปในวัสดุผสมของทรายและยางมะตอยน้ำ ต่อจากหัวข้อที่ ๓ โดยใช้ Motor Grader ทำการผสมจนกระทั่งปูนซีเมนต์ผสมเข้าได้ดีกับทรายและยางมะตอยน้ำแล้วจึงทำการก่อสร้างตามหัวข้อที่ ๔ และ ๕

#### ๔.๔ ความทนทานในการใช้งานของวัสดุผสม

โดยปกติยางมะตอยน้ำมีคุณสมบัติในทางพลาสติก (Plastic) เมื่อยางมะตอยน้ำถูกนำไปใช้งาน สภาพธรรมชาติจะเป็นเหตุให้คุณสมบัติทางเคมีและทางฟิสิกส์ของยางมะตอยน้ำเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ยางมะตอยเสียคุณสมบัติทางพลาสติกและจะเริ่มแข็งตัวขึ้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเรียกว่า การเกิด Weathering เมื่อ Weathering เกิดขึ้นเรื่อย ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน การแข็งตัวของยางมะตอยจะทำให้เกิดรอยแตกขึ้นที่ผิวหน้า และรอยแตกเหล่านี้จะค่อย ๆ ขยายใหญ่ขึ้น จนทำให้น้ำสามารถซึมลงไปทำอันตรายถนนให้เสียหายได้

การเกิด Weathering อาจเกิดได้จากสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. Oxidation และ Volatilization : Oxidation เกิดจากการ  
ออกซิเจนในอากาศของยางมะตอย และออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับยางมะตอย  
Volatilization เกิดจากการระเหยของพวก Light Hydrocarbon ในยาง  
มะตอย ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะทำให้ยางมะตอยเกิดการแข็งตัวขึ้นทีละน้อยตามกาลเวลา  
จนกระทั่งเกิดรอยแตกขึ้นได้ การเกิด Oxidation และ Volatilization อาจ  
ตรวจสอบได้โดยใช้ Penetration Test ถ้าค่า Penetration ของยางมะตอย  
ลดลงเหลือประมาณ ๓๐ ยางมะตอยจะเริ่มเกิดรอยแตกเล็ก ๆ ที่ผิวหน้าและเมื่อค่า  
Penetration ลดลงเหลือประมาณ ๒๐ รอยแตกจะมองเห็นได้ชัด วิธีแก้ไขการเกิด  
รอยแตกแบบนี้อาจใช้ยางมะตอยที่มีค่า Penetration สูงกว่า ๓๐ มาก ๆ หรือใช้  
ยางมะตอยที่อ่อนและยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริยา Oxidation  
และ Volatilization

๑.๑ อุณหภูมิ : อุณหภูมิมีส่วนช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริยา Oxidation  
และ Volatilization ให้เร็วขึ้น จากรายงานของ Martin และ Wallace  
(๑๖) ถ้าอุณหภูมิของยางมะตอยเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๑๘°F จะทำให้อัตราการเกิด  
Oxidation และ Volatilization เพิ่มขึ้นถึง ๒ เท่า ซึ่งจากหลักฐานนี้อาจ  
อธิบายได้ว่าทำให้ความรอนกับยางมะตอยสูงเกินกว่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้แม้เพียงไม่กี่  
องศา ก็อาจทำให้คุณสมบัติทางพลาสติกของยางมะตอยเปลี่ยนแปลงไปได้มาก ซึ่ง  
อาจแก้ไขสาเหตุนี้ได้โดยให้ความรอนกับยางมะตอยตามอุณหภูมิที่กำหนดไว้

๑.๒ อัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร : อัตราส่วนพื้นที่ผิวหน้าต่อปริมาตรของ  
ยางมะตอย เป็นสาเหตุในทางอ้อมที่ทำให้ยางมะตอยเกิดการแข็งตัวได้ เนื่องจาก  
พื้นที่ผิวหน้าของยางมะตอยจะเป็นส่วนที่ออกซิเจนในอากาศและเกิด Evaporation  
Loss เป็นทางระเหยออกของพวก Light Hydrocarbon ซึ่งถ้าอัตราส่วนพื้นที่  
ผิวหน้าต่อปริมาตรของยางมะตอยมีค่ามากอัตราการเกิด Oxidation และ Volati-  
lization จะมีค่าสูงขึ้น การแก้ไขอาจทำได้โดยการลด Air Void ในวัสดุผสม



๑.๓ แสง : แสง Actinic Ray จากดวงอาทิตย์จะคอย ๆ ทำลาย โมเลกุลของยางมะตอยทำให้แตกตัวกลายเป็นน้ำและสารประกอบที่ละลายน้ำ (Water Soluble Products) ปฏิกิริยานี้เรียกว่า Photooxidation ซึ่งเป็น ปฏิกิริยา Oxidation ที่เกิดจากแสง Actinic Ray สาเหตุข้อนี้จะทำความเสียหาย ให้กับยางมะตอยที่ชั้นผิวหน้าเท่านั้น ชั้นที่อยู่ใต้ผิวหน้าไปเล็กน้อย Actinic Ray ไม่สามารถผ่านทะลุหินหรือทรายเขาไปทำความเสียหายได้ ดังนั้นผลจาก Actinic Ray จึงเกิดขึ้นน้อย

๒. Age Hardening : เกิดจากการที่ยางมะตอยถูกทำให้อบและเย็น ลงในอุณหภูมิบรรยากาศ (Atmospheric Temperature) ยางมะตอยจะเริ่มแข็งตัว ขึ้น แม้ว่าเราจะใส่มาตรการป้องกันการเกิด Oxidation, Volatilization และ แสงแดดก็ตาม ยางมะตอยก็อาจเกิดการแข็งตัวจากสาเหตุนี้ได้ เนื่องจากยางมะตอย จะมีการจัดโมเลกุลใหม่เป็นแบบ Gel-Like-Structure อัตราการเกิดการแข็งตัว แบบนี้จะเกิดขึ้นในระยะแรก ๆ เท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปอัตราการแข็งตัวแบบนี้จะ น้อยลงไปตามลำดับ สาเหตุในข้อนี้โดยทั่วไปมีผลต่อการแข็งตัวของยางมะตอยน้อย แต่อาจจะมีผลต่อการแข็งตัวของยางมะตอยมากเฉพาะในกรณีที่ชั้นผิวทางหรือชั้นรองพื้น ทางบางมาก ๆ

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้ความทนทานของวัสดุผสมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ความชื้นสะท้อนที่ได้รับจากขบวนการที่วิ่งผ่านและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ ความชื้นในวัสดุผสม เป็นต้น